



**THƯ CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
EVNGENCO 2 GỬI GIA ĐÌNH VÀ CBCNV
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

Kính gửi anh chị em đồng nghiệp cùng quý gia đình thân mến,

Hiện nay, đại dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại và diễn biến ngày càng phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong đó có TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đang hoạt động.

Với đặc thù của ngành cung ứng điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, PPC đã triển khai thực hiện các phương án phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, gần 100 CBCNV của Đơn vị đã ngày đêm làm việc bên trong nhà máy để ngăn chặn, đẩy lùi đợt dịch phức tạp lần này cũng như đảm bảo các tổ máy của PPC vận hành ổn định, liên tục. Tổng công ty thấu hiểu điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của toàn thể CBCNV tại Đơn vị, nhất là những ngày cận Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Bằng cả tâm huyết, kinh nghiệm và trí tuệ của mình, các CBCNV đã không ngại gian khổ, hy sinh cuộc sống cá nhân, gác lại sau lưng gia đình của mình để tiên phong cùng PPC vận hành và điều hành các tổ máy. Hình ảnh kiên cường, không ngại khó của CBCNV PPC giữa đại dịch COVID-19, không chỉ đại diện cho hình ảnh của những chiến sĩ thầm lặng ngành Điện, mà còn là hình ảnh của con người Việt Nam dũng cảm, trong mọi tình huống, luôn hành động vì tất cả hạnh phúc của nhân dân. Đây là điều hết sức đáng tự hào của người ngành Điện chúng ta.





Bên cạnh những hy sinh thầm lặng ấy là một một hậu phương vững chắc, luôn sẻ chia và cảm thông trước những khó khăn mà CBCNV của PPC đang đối diện từng ngày, từng giờ. Lãnh đạo Tổng công ty xin gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất đến với từng gia đình CBCNV tại Đơn vị. Hậu phương ấy đã, đang và sẽ là nguồn động viên, ủng hộ tinh thần to lớn, cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho các CBCNV của PPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Lãnh đạo Tổng công ty luôn đồng hành, sát cánh và tin tưởng rằng CBCNV PPC sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, tự giác, chấp hành nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất phương châm “mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống dịch” để góp phần quyết định bẻ gãy, chấm dứt nhanh chuỗi lây lan khó lường của dịch bệnh. Toàn thể CBCNV của Tổng công ty Phát điện 2 luôn hướng về và dành trọn tình cảm để PPC vượt qua giai đoạn này. Giữa những lúc gian khó thì tinh thần đoàn kết, trách nhiệm là nét văn hoá của Tổng công ty chúng ta lại càng sâu sắc hơn bao giờ hết.

Tổng công ty Phát Điện 2 một lần nữa xin được cảm ơn tất cả và rất mong đón nhận những điều tốt đẹp từ các anh chị đồng nghiệp trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 EVNGENCO 2, tôi xin chúc toàn thể CBCNV của PPC và gia đình một năm an lành, hạnh phúc và thật nhiều thành công.

Chào thân ái!

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 EVNGENCO 2**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Hoàng Vũ

